



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ครั้งที่ 1/2560

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นั้น

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
01	นางสาวชุตติมา โพธิ์ทอง
02	นายคมกริช เอกอภิวงค์
03	นางสาวนวิยา จันทาน
04	นางสาวสรินทร์ ฐิตินันท์
05	นางสาวธรรารณ รังสิโรจน์
06	นางสาวกัญจน์ สิริภัทรพร
07	นางสาวหทัยทิพย์ เชิดศรี

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ครั้งที่ 1/2560 ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามตารางการสอบคัดเลือกฯ (ส่วนข้อเขียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่และเวลาที่สอบ	การสอบ	สถานที่
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.	ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ)	ห้อง สค.303 ชั้น 3 คณะส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์รังสิต

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ครั้งที่ 1/2560 ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ครั้งที่ 1/2560 ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ

ทั้งนี้ คณะฯจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ททาง <http://www.socadmin.tu.ac.th/>

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พวงงาม)

คณบดีคณะส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา